

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ น.

รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวันนี้เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ในระเบียบวาระ มี ๑ เรื่อง คือรับทราบประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เมื่อสมาชิกในที่ประชุมยืนยัน รับทราบ พระบรมราชโองการแล้ว รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานได้เรียนเชิญ ส.ว. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ต่อจากนั้นรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยได้หารือต่อที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ซึ่งปัจจุบันวุฒิสภา มีนัดประชุมทุกวันจันทร์และวันอังคาร โดยเริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ ประธานได้ขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะขอกำหนดเวลาการประชุมใหม่เป็น เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. และจะให้เวลาสมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ทำให้มีสมาชิกเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่าง หลากหลาย ในที่สุดประธานได้สรุปให้นำแนวคิดที่หลากหลายนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ก่อน เพื่อให้ได้แนวทางที่ตรงกันในลำดับแรก ซึ่งมีสมาชิกเสนอให้ทำแบบสอบถามเพื่อจะได้ข้อสรุป โดยเร็ว แต่ประธานเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบจึงยืนยันให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กมธ. วิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป

ต่อจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ โดยในวันนี้เรื่องสำคัญที่วุฒิสภาพิจารณาเป็นเรื่องดำเนินการกระบวนการถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีออก จากตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภา จะได้รับ ฟังการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติและการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๐ วรรคหนึ่ง)

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ จันทร์ทิก แถลงเปิดสำนวน ตามรายงานและ ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแถลงว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ยื่นเรื่องต่อ ประธานวุฒิสภาขอถอดถอน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกจากตำแหน่ง โดย กล่าวหาว่า

๑. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบโดยส่งบุคคลอื่นไปทำหน้าที่ในกระทรวง วัฒนธรรมถือเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของข้าราชการประจำที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือพรรค การเมือง

๒. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กระทำการรู้เห็นเป็นใจให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ทำการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือพรรคการเมือง

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำการไต่สวนแล้วและให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วได้ข้อสรุปว่า มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กำกับการบริหารกระทรวงวัฒนธรรมและต่อมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าจะขอส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยคนในกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้น ได้ทำหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งว่าไม่ประสงค์รับบุคคลที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส่งมาช่วยงาน จากนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ขอหนังสือคืนจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่ได้แจ้งต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากนั้น ป.ป.ช. ได้แถลงถึงกระบวนการถอดถอนนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญและการพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหา ๑๐ ข้อ ของ นายสุเทพ ประกอบการพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ป.ป.ช. เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีอำนาจตามกฎหมายมารองรับ จึงถือว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ กระทำการก้าวล่วงอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและข้าราชการประจำ ทั้งนี้ ป.ป.ช. ลงมติว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้กระทำความผิด ส่อว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั้น ป.ป.ช. ลงมติให้คำร้องตกไป เนื่องจากไม่ได้รับทราบหนังสือที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ต่อจากนั้น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้แถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวน ตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยกล่าวว่าในวันนั้นตนไม่มีเจตนาคัดค้านหรือโต้แย้งใดๆ เพียงแต่ต้องการชี้แจงข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ได้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่เป็นหนังสือที่สมาชิกเสนอตัวขอไปช่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมแต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้อ่านหนังสือดังกล่าว และไม่ได้สั่งการใดๆ ขณะเดียวกันสมาชิกที่ประสงค์จะไปช่วยงานก็ได้ไปช่วยงานในกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจอื่นซึ่งนายสุเทพ กล่าวว่า ตนไม่ได้ส่งหนังสือสั่งการแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเท่านั้น เนื่องจากมีผู้พักท้วงว่าจะผิดกฎหมายจึงได้ทำเป็นหนังสือแจ้งไปเท่านั้นและเมื่อรัฐมนตรียังไม่ได้อ่านและยังไม่ได้สั่งการใดๆ ตนจึงขอหนังสือแจ้งดังกล่าวคืน

ต่อจากนั้น นายสุเทพ ได้ยกตัวอย่างคำวินิจฉัย กรณีคล้ายคลึงกับตนแต่ได้รับคำวินิจฉัยว่าไม่ผิดและในครั้งนี้นายสุเทพ กล่าวว่า ป.ป.ช. แปรเจตนาของตนคลาดเคลื่อน โดยกล่าวว่าการทำหนังสือดังกล่าวที่ตนไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง ส.ส. และรัฐมนตรี รวมถึงตนเองในด้านฐานคะแนนเสียง ซึ่ง ป.ป.ช. มีคำวินิจฉัยไม่ตรงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก แต่งตั้ง ส.ส. ไปช่วยราชการแต่ในที่สุดก็ถอนเรื่องดังกล่าว ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก ไม่ผิด เนื่องจากเห็นว่า ส.ส. มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวว่าเจตนาตนเองคือจะส่ง ส.ส. ไปช่วยราชการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิมและผลของหนังสือดังกล่าว ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อฐานเสียงของตนหรือของพรรคได้ รวมทั้ง ยืนยันว่าตนไม่สนใจในการขัดรัฐธรรมนูญและคิดว่าในขอบเขตของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีที่สามารถปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีในกำกับดูแลได้และเชื่อมั่นว่า น่าจะปฏิบัติได้ถ้าการช่วยราชการโดยอาสาสมัคร ไม่ไปแทรกแซงข้าราชการประจำและสุดท้ายจะยอมรับคำตัดสิน

โดยจะไม่โต้แย้งใดๆ ต่อจากนั้น วุฒิสภาได้พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยวิธีประชุมลับ จากนั้น เป็นการตั้งกรรมาธิการซักถามจำนวน ๘ ท่าน เมื่อหมดวาระ
การประชุมแล้วประธานสั่งปิดการประชุม ในเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.